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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  2565 

วันจันทร์  ที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 

1. นายเพ็ชร์ บุญรอด ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายอดิศร  หล่อจิต ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายไชยยศ บ้านกล้วย ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
4. นายพจน์ พัฒนมาศ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายศักดา สิลาบังอร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. นางนุช เอ่ียมเจริญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายไพฑูร บัวทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
9. นายอำนาจ โคกแก้ว ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

10. นายสุชาติ อวยพร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. นายรณฤทธิ์ อวยพร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
12. น.ส.สุนันทา อ่อนจันทร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นางขวัญจิตร์ เสนาะคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอุดร เพ็งอร่าม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
2. นางพนม  สุขเผือก ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
3. นายประทีป พัฒนมาศ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
4. นายกันยา หมู่ม่วง ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
5. นายปัญญา สุขังพงษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
6. นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล 
7. นางประนอม กำเนิดสิงห์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
8. นายกฤษณะ สุขกรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นางธัญญา ศรนารายน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 

10. น.ส.ลภัสรดา หมื่นจอน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนประธานสภา บัดนี้เวลา  10.00 น.สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
มาประชุม 11 ท่าน  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 2 เรื่องครับ 

1. ขอแจ้งที่ประชุมเชิญร่วมประชุม เรื่องผู้ใช้น้ำ วันนี้เวลา  14.00 น.    
ณ วัดอินทาราม ศาลา 3 หลัง  

2. คุณขวัญจิตร์ เสนาะคำ สมาชิกสภาเทศบาล ขอลาป่วย เนื่องจากตอนนี้
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 
 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 
1 ประจำปี พ.ศ.  2564 เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 
        ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  4 
ครั้งที่  1  ประจำปี 2564 ก่อนที่จะมีการรับรองรายงานการประชุม ท่านใด มี
ข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา
ท่านใดมีข้อแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่  4 ครั้งที่  1  วันที่  27  ธันวาคม พ.ศ. 2564  สมาชิกสภาฯท่านใด
รับรอง โปรดยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม 
 

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  1  
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 รับรองจำนวน 10 ท่าน ไม่รับรอง   -  ท่าน 
งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายเพ็ชร์ บุญรอด)     

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไประเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2656 ครั้งที่  11/2565  
ขอเชิญท่าน นายกเทศมนตรีฯ เสนอรายละเอียดต่อสภาฯ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขออนุญาตมอบหมายให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ขยายความเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขยายความเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมรับทราบ 
เชิญครับ  
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
(น.ส.ลภัสรดา หมื่นจอน) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ เรื่องการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  
2561-2565  เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 11 ตามเอกสารหมายเลข 2  
มีโครงการที่เปลี่ยนแปลงจำนวน  1  โครงการ และ โครงการที่เพ่ิมเติมจำนวน  
7  โครงการ ดังนี้ค่ะ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561 -2565 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  11 
โครงการเดิม 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านนาย 
ประชา ฉันทปราโมทย์ หมู่ที่  11  รางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดปากราง
ระบายน้ำ 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 
892,500.- บาท บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ข้อ 13 หน้า 45 
ปี 2563,2564   
โครงการแก้ไขใหม่ 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู สายบ้านนายประชา 
ฉันทปราโมทย์ หมู่ที่ 11 บ้านรางจั่น ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก ไม่น้อย
กว่า 0.70 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 
ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 18 ท่อน ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐาน
เลขที่ ท.2-13,ท.2-03 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและเทศบาล
ตำบลหนองหญ้ าดอกขาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  เป็นเงิน  
458,500 บาท  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 13 หน้า 45 
ปี 2565 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

- ต้องการก่อสร้างรางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน และรางระบายน้ำมีขนาด
กว้างขึ้น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่  11 จำนวน  6 โครงการ และครุภัณฑ์ 1 รายการ ดังนี้ 
โครงการที่  1 
 

- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนายเสนอ หมู่ที่ 13 
บ้านรางจิกพัฒนา ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
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วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้ประชาชนได้มีท่อระบายน้ำเพ่ือป้องกันน้ำท่วมขัง 

เป้าหมาย 
 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 121 ท่อน พร้อม

บ่อพัก ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 14 บ่อ ตามแบบ
มาตรฐานเลขที่ ท2-03 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

งบประมาณ 

- งบประมาณปี พ.ศ.  2565  จำนวน 365,000.- บาท 

โครงการที ่ 2 

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายเลียบคลองชลประทาน
หนองขาว-หนองโรง   ฝั่งขวา) หมู่ที่ 2 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนใช้เพ่ือในการคมนาคมอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

เป้าหมาย 

- ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,500 เมตร รวมพ้ืนที่ 33,000 ตร.ม. 
ตามแบบ ทต.หนองหญ้าดอกขาวกำหนด 

  งบประมาณ 

- งบประมาณปี พ.ศ.  2565  จำนวน 3,125,000.- บาท 

โครงการที่ 3 

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายเลียบคลองชลประทาน
หนองขาว-หนองโรงฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 2 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนใช้เพ่ือในการคมนาคมอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 
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เป้าหมาย 

- ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,500 เมตร รวมพ้ืนที่ 33,000 ตร.ม. 
ตามแบบ ทต.หนองหญ้าดอกขาวกำหนด 

งบประมาณ 

- งบประมาณปี พ.ศ.  2565  จำนวน 3,125,000.- บาท 

โครงการที่ 4 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมะค่า หมู่ที่  2 
ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนใช้เพ่ือในการคมนาคมอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

เป้าหมาย 

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ตาม
แบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานเลขที่  ท.1 -01 กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยและเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว กำหนด 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

งบประมาณ 

- งบประมาณปี พ.ศ.  2565  จำนวน 331,000.- บาท 

โครงการที่  5 

- โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา PVC สายทางเข้าอนุสาวรีย์ หมู่ที่ 1 
ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
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เป้าหมาย 

- วางท่อ PVC ชนิดหัวบานชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ระยะ
ความยาว 275 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
กำหนด 

งบประมาณ 

- งบประมาณปี พ.ศ.  2565  จำนวน 37,300.- บาท 

โครงการที่ 6 

- โครงการขยายท่อเมนประปา PVC สายข้างโรงเรียนหนองขาวโกวิท
พิทยาคม (วัดโบสถ์)  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี  

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

เป้าหมาย 

- วางท่อ PVC ชนิดหัวบานชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ ระยะ
ความยาว 80 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
กำหนด 

งบประมาณ 

- งบประมาณปี พ.ศ.  2565  จำนวน 11,000.- บาท 

รายการที่  1 เพิ่มเติมครุภัณฑ์  

- แผนงานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง   

เป้าหมาย 

- เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถตู้ รถยนต์ 
รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ฯลฯ 



๗ 

 

งบประมาณ 

- งบประมาณปี พ.ศ.  2565  จำนวน 2,000,000.- บาท 

จึงขอนำเรียนต่อสภาเพ่ือให้สภารับทราบ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามที่ท่านเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอรายละเอียดเรื่องการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่  11/2565  ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีข้อสอบถามสมาชิกสภาทุก
ท่านรับทราบ ตามเรื่องเสนอเพ่ือทราบ นะครับ 

ที่ประชุม ทราบ 
ประธานสภา 

(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
2565 หมวดครุภัณฑ์  เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงเพ่ือให้สภาได้รับทราบ
ครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดได้นำเรียนชี้ต่อที่ประชุม แทนครับ 

หวัหน้าสำนักปลัด 
(นางประนอม กำเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัดมีความประสงค์จะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ข้อความเดิม 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
หน้า 27  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000.-บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

- ขนาดผ้าม่านกว้าง 3.70x2.55 เมตร 
- ขนาดผ้าม่านกว้าง 3.73x2.55 เมตร 
- ขนาดผ้าม่านกว้าง 1.00x 2.00 เมตร 

ข้อความใหม ่
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 

หน้า 27  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,000.-บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขนาดผ้าม่านกว้าง 3.75x1.40 เมตร 
2.  ขนาดผ้าม่านกว้าง 3.75x1.40 เมตร 
ขอนำเรียนเพื่อสภาโปรดพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอให้เลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณครับ  
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เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอนำเรียนต่อที่ประชุมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ที่ประชุมท่านใดมีข้อสอบถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติอนุมัติการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ติดตั้งผ้าม่านกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,000.-บาท  
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขนาดผ้าม่านกว้าง 3.75x1.40 เมตร 
2. ขนาดผ้าม่านกว้าง 3.75x1.40 เมตร 

สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565 โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,000.-บาท  อนุมัติ  10 ท่าน ไม่อนุมัติ 0 ท่าน ไม่
ออกเสียง  1  ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ระเบียบวาระท่ี  4   
4.2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 หมวดครุภัณฑ์ 
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงครับ 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นางประนอม กำเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2565  ตามที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ตั้งเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  2565 แต่เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่
เพียงพอแก่การเบิกจ่าย จึงขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2565 ดังนี้ 
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โอนลด 
        จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
โครงการผ้าม่านกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง รายละเอียดดังนี้ 

- งบประมาณอนุมัติ   จำนวน  15,000.- บาท 
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน  15,000.-  บาท 
- งบประมาณท่ีโอนลด  จำนวน  9,000.- บาท 
- ยอดงบประมาณหลังโอน  จำนวน  6,000.- บาท 

โอนเพิ่ม 
        โอนเพ่ิมไปแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดค่า
เงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
รายละเอียดดังนี้ 

- งบประมาณอนุมัติ   จำนวน  2,377,440.- บาท 
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน  1,584,960.-  บาท 
- งบประมาณท่ีโอนเพิ่ม  จำนวน  9,000.- บาท 
- ยอดงบประมาณหลังโอน  จำนวน  1,593,960.- บาท 

ขอนำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณค่ะ 
ปลัดเทศบาล 

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 
ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ เกี่ยวเนื่องกันเมื่อสักครู่ข้อ 4.1  เป็นการ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ซึ่งเป็นอำนาจของสภา ตามระเบียบข้อ 29  ที่แจ้งไว้ 
เพราะเป็นงบลงทุน ซึ่งงบประมาณตั้งไว้ 15,000.- บาท แต่ตอนนี้ปรับลดเหลือ 
6,000.- บาท จะมีเงินเหลืออยู่ 9,000.-บาท และขอโอนไปเพ่ิมเติมในหมวด
เงินเดือนของพนักงาน  ซึ่งในส่วนนี้เราปรับลดเนื้องาน ปรับลดเงิน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อทางเทศบาล ในส่วนนี้ข้อ 4.1 และ ข้อ  4.2 มันเกี่ยวเนื่องกัน ปรับ
ลดเนื้องาน และ ปรับลดจำนวนเงิน จึงขอนำเรียนที่ประชุมโปรดพิจารณาหากมี
ข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบการโอนงบประมาณต่อสภา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณครับ 

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอนำเรียนที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ที่ประชุมมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการ
อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดยโอนลดจาก 
จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
โครงการผ้าม่านกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  โอนเพ่ิมไปยังแผนงานบริหาร
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ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดค่าเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน  9,000.- บาท สมาชิก
สภาท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจาก จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ โครงการผ้าม่านกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  
โอนเพ่ิมไปยังแผนงาน บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดค่า
เงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
จำนวน  9,000.- บาท อนุมัติ 10 ท่าน ไม่อนุมัติ 0 ท่าน ไม่ออกเสียง 1 ท่าน 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ระเบียบวาระที่  4  ข้อ 4.3 การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการที่ 1 

        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมะค่า หมู่ที่   2  
ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   เชิญท่านนายกเทศมนตรี
ชี้แจงขยายความให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตให้ท่านปลัดได้ขยายความเพ่ิมเติมครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เรียนท่านประธานและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้อ 4.3 การโอน
งบประมาณไปตัง้จ่ายรายการใหม ่

-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมะค่า หมู่ที่  2  
ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   ขนาดผิวจราจรกว้าง  
6.00  เมตร  ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือรวมพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  540  ตารางเมตร  ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานเลขที่ 
ท.1 – 01  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยและเทศบาลตำบลหนองหญ้า
ดอกขาวกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  เป็นเงิน  331,000.-บาท  ซึ่ง
งบประมาณเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ทำรางระบายน้ำทางเข้าหนอง
มะค่าตรงหัวมุมพอดีโดยในขณะนี้ทำถนนลาดยางนะครับที่หนองมะค่าแต่ปาก
ทางพอทำถนนแอสฟัลท์ติกแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเนื้องานที่คิดออก
มาแล้วไม่เพียงพอ ให้ช่างรับเหมาคิดเนื้องานแล้วถ้าลาดยางทำไม่ได้แล้วต้องไป
ขอที่บริเวณที่เป็นร่องน้ำอีก เกิดความยุ่งยาก แต่ถ้าทำปูนทำได้เลย ในวงเงินเท่า
เดิมจึงเปลี่ยนจากลาดยางเป็นคอนกรีตเท่านั้นนะครับ จากถนนเดิมเป็นลาดยาง 
เปลี่ยนเป็นคอนกรีตความยาวเท่าเดิม 90 เมตรเหมือนเดิมนะครับ ส่วนรางน้ำ
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เราจะไม่ทำแต่ความกว้างของถนนจะเพ่ิมข้ึนนิดหน่อย ประมาณ 50 เซนติเมตร 
ซึ่งจะทำให้หัวมุมทางเข้า มีทางเข้าได้และมีทางเชื่อมให้ประชาชมมีน้ำทิ้งออกมา
อยู่ทุกหลังที่อยู่บริเวณนั้น ตั้งแต่บ้านนายอำเภอมืดไป 90 เมตรที่เป็นหลุมเป็น
บ่อในขณะนี้  เปลี่ยนจากลาดยางเป็นคอนกรีตเท่านั้นครับ ในวงเงินจาก 
422,500.- บาท เหลือ 331,000.- บาท วงเงินจะน้อยกว่าเดิม 91,500.-
บาท  

ตั้งจ่ายรายการใหม ่

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองมะค่า หมู่ที่  2 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน 331,000.- บาท 

โอนลดจาก 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาว อำเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณก่อนโอน 422,500.- บาท โอนลด
ครั้งนี้ 331,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน 91,500.- 
บาท  จึงขอนำเรียนที่ประชุมโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภาเขต 1 ขอ
เรียนถามท่านประธานสภาว่าจำนวนเงินที่ปรับลดแล้วเหลือ 91,500.- บาทเงิน
ส่วนนี้จะเอาไปดำเนินการอย่างไรครับ เพราะว่างบประมาณจริงเราตั้งไว้ 
422,500.-บาท ตามที่ท่านปลัดได้ชี้ แจงไว้  แต่ เมื่อมาดำเนินการแล้ว
งบประมาณเหลือ 91,500.- บาท ความคิดของผมทำไม่ไม่ขยายพ้ืนที่ให้มันได้
กับจำนวนเงินที่ 422,500.- บาท ครับ  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภาครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตให้ท่านปลัดตอบข้อซักถาม เพ่ือความชัดเจนครับ 
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ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอให้ท่านเปิดตามหนังสือที่ กจ 56003/049  ลงวันที่  10 กุมภาพันธ์ 
2565  ซึ่งเป็นตารางจะเห็นว่าโครงการที่  1  ข้อความเดิมงบประมาณคงเหลือ
หลังโอนจำนวน 91,500.- บาท ก็จะมาดำเนินการในโครงการที่ 2 โครงกากร
ปรับปรุงท่อเมนประปาพีวีซีสายทางเข้าอนุสาวรีย์ หมู่ที่  1  ซึ่งขณะนี้เป็นปัญหา
เกิดขึ้นเจ้าของที่ ที่อยู่ข้างเคียงเขาจะจุดไฟเผาทุกปี ก็จะดำเนินการวางท่อใหม่
ให้อยู่ในเขตทางในส่วนนี้ 91,500.-บาท จะวางท่อในโครงการที่  2 จำนวนเงิน 
37,300.- บาท และอีกโครงการที่เพ่ิมเติมแผนคือโครงการที่ 3 โครงการขยาย
ท่อเมนประปาพีวีซีสายข้างโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ก็จะนำเงินในส่วนนี้
จำนวน 11,000.- บาท ไปวางท่อ 2 จุด จึงขอนำเรียนว่าจำนวนเงิน 
91,500.- บาท เรานำไปทำประโยชน์ด้านอ่ืนต่อ และราวกันตกของหมู่ที่  13 
ก็เปลี่ยนมาเป็นวางท่อเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและทั้งหมด 8 โครงการก็ได้
เพ่ิมเติมตามที่สมาชิกสภา และผู้ใหญ่บ้านเสนอมา ตามระเบียบวาระที่ 3 
เกี่ยวกับการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน ซึ่งตามตารางนี้จะบอกถึงโครงการ
เก่าและโครงการใหม่ เพ่ือนำเสนอให้ท่านทราบ เรียนเชิญท่านประธานสภา
ดำเนินการต่อครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามรายละเอียดที่ท่านปลัดได้นำเรียน ท่านศักดา สิลาบังอร เข้าใจรายละเอียด
แล้วนะครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศกัดา สิลาบังอร) 

 

เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณท่านประธานสภาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบต่อสภาเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติครับ 

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอนำเรียนที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามที่ท่านปลัดเทศบาลและเลขานุการสภา ได้นำเรียนชี้แจงรายละเอียดแล้ว
สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมะค่า หมู่ที่  2  ตำบลหนองขาว  
อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  
90  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือรวมพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
540  ตารางเมตร  ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานเลขที่  ท.1 – 01  
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กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยและเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  เป็นเงิน  385,000.-บาท สมาชิกสภา
ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมะค่า หมู่ที่  2  ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 385,000.- บาท อนุมัติ 10 ท่าน ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 
ไม่ออกเสียง 1 ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

โครงการที่  2 

        โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาพีวีซีสายทางเข้าอนุสาวรีย์  หมู่ที่  1  
ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  วางท่อพีวีซีชนิดหัวบานชั้น 
8.5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้วพร้อมอุปกรณ์  ระยะความยาว  275  
เมตร  ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด  เป็นเงิน  37,300.-
บาท  ขอเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตให้ท่านปลัดนำเรียนที่ประชุม แทนผู้บริหารครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ตามที่ได้นำเรียนต่อที่ประชุมไว้แล้วในข้างต้นนะครับ ซึ่งในส่วนนี้ เป็นสิ่งที่
ประชาชนร้องขอมา    โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาพีวีซีสายทางเข้า
อนุสาวรีย์  หมู่ที่  1  ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  วาง
ท่อพีวีซีชนิดหัวบานชั้น 8.5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ วพร้อมอุปกรณ์  
ระยะความยาว  275  เมตร  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา 
PVC สายทางเข้าอนุสาวรีย์ หมู่ที่  1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี   งบประมาณก่อนโอน  0.00  บาท  จำนวน
งบประมาณท่ีขอโอน  37,300.-  บาท   

โอนลดจาก 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
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แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาว อำเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  งบประมาณก่อนโอน 91,500.- บาท 
จำนวนเงินที่ขอโอน 37,300.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
54,200.- บาท   ขอนำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามที่ท่านปลัดได้อธิบายชี้แจงต่อที่ประชุม  สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะ
สอบถามหรือไม่ครับ   

ที่ประชุม ไม่มีข้อสอบถาม 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาครับ 

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอนำเรียนที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาทุกท่านได้รับฟังข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมต่างๆ แล้ว ผมขอมติอนุมัติการ
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาพีวีซี
สายทางเข้าอนุสาวรีย์   หมู่ที่  1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี  วางท่อพีวีซีชนิดหัวบานชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วพร้อม
อุปกรณ์  ระยะความยาว  275  เมตร  จำนวนงบประมาณท่ีขอโอน 37,300.- 
บาท สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการปรับปรุงท่อเมน
ประปาพีวีซีสายทางเข้าอนุสาวรีย์  หมู่ที่  1  ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี  อนุมัติ  10  ท่าน ไม่อนุมัติ  0  ท่าน ไม่ออกเสียง  1 ท่าน 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

โครงการที่  3 

-    โครงการขยายท่อเมนประปาพีวีซีสายข้างโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  
(วัดโบสถ์) หมู่ที่  1  ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  วาง
ท่อพีวีซีชนิดหัวบานชั้น  8.5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้วพร้อมอุปกรณ์  
ระยะความยาว  80  เมตร  ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด  



๑๕ 

 

เป็นเงิน  11,000.-บาท  เชิญท่านผู้บริหารครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอมอบหมายให้ท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

โครงการขยายท่อเมนประปาพีวีซีสายข้างโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  (วัด
โบสถ์) หมู่ที่   1  ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  วาง
ท่อพีวีซีชนิดหัวบานชั้น  8.5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้วพร้อมอุปกรณ์  
ระยะความยาว  80  เมตร  ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด  
จำนวนเงินงบประมาณที่ขอโอนเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่จำนวน 11,000. -
บาท เพ่ือเป็นการขยายท่อเมนประปาให้แก่ประชาชนบริเวณดังกล่าว และ
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
รายการใหม่ โดย 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายท่อเมนประปาพีวีซี
สายข้างโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  (วัดโบสถ์) หมู่ที่  1  ตำบล
หนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   จำนวนงบประมาณที่ขอ
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 11,000.-บาท 

โอนลดจาก 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองมะค่า หมู่ที่  2 ตำบลหนองขาว อำเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 54,200.-บาท 
ขอโอนครั้งนี้ 11,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 43,200.- 
บาท ขอนำเรียนที่ประชุมโปรดพิจารณา 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อจะสอบถามหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

 

 



๑๖ 

 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดขอโครงการนะครับ เชิญเลขานุการ
สภา ชี้แจงข้อระเบียบครับ 

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอนำเรียนที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดแล้ว ผมขอมติที่ประชุมการโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการขยายท่อเมนประปาพีวีซีสายข้าง
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  (วัดโบสถ์) หมู่ที่  1  ตำบลหนองขาว  อำเภอ
ท่ าม่ ว ง  จั งห วัดกาญ จนบุ รี  วางท่ อ พี วี ซี ชนิ ดหั วบ านชั้ น  8 .5  ขน าด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ ระยะความยาว 80 เมตร จำนวน
งบประมาณที่ขอโอน 11,000.-บาท สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้น
ครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการขยายท่อเมน
ประปาพีวีซีสายข้างโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  (วัดโบสถ์) หมู่ที่   1  
ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน 11,000.-บาท 
อนุมัติ 10  ท่าน ไม่อนุมัติ  0  ท่าน  ไม่ออกเสียง  1 ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด)  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

โครงการที่  4 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ภายในสำนักงานเทศบาล ฯ  บ้านห้วยตลุง  หมู่ที่  6  
ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี เชิญท่านผู้บริหารครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตให้ท่านปลัดได้ขยายความเพ่ิมเติมครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตขยายความเพ่ิมเติมแทนท่านนายกเทศมนตรีครับ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.
ภายในสำนักงานเทศบาล ฯ บ้านห้วยตลุง หมู่ที่  6  ตำบลหนองขาว  อำเภอท่า
ม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  60  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  360  ตารางเมตร  และก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น  3  ขนาด



๑๗ 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จำนวน  24  ท่อน  พร้อมบ่อพัก คสล. ท่อ
ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จำนวน  1  บ่อ  ตามแบบ
มาตรฐานเลขที่ ท.1 – 01 , ท.2 – 03  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
และเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  
เป็นเงิน  228,000.-บาท จะโอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึงถนนจะมีบางช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณตั้งไว้ 
220,500.-บาท ซึ่งท่านนายกฯแจ้งว่าจะมีบริษัทพฤกษากาญจน์ มาดำเนินการ
ให้ ฉะนั้นงบประมาณตรงนี้ไม่ได้ใช้ จึงจะมาทำโครงการภายในสำนักงาน ซึ่ง
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ
พัก ภายในสำนักงาน บ้านห้วยตลุง หมู่ที่  6 จะขออนุมัติการโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม ่

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ภายใน
สำนักงานเทศบาล ฯ  บ้านห้วยตลุง  หมู่ที่  6  ตำบลหนองขาว  อำเภอ
ท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวนเงิน  228,000.-บาท 

โอนลดจาก 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่  6 ตำบลหนองขาว อำเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  งบประมาณก่อนโอน220,500.-บาท  จำนวน
เงินที่ขอโอน 220,500.-บาท คงเหลืองบประมาณ 0.00  บาท 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำหง  หมู่ที่ 3 
ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  งบประมาณก่อนโอน 
493,700.-บาท ขอโอนงบประมาณครั้งนี้ 7,500.-บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 486,200.-บาท  

รวมขอโอนลดงบประมาณทั้งสิ้น 228,000.-บาท ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ซึ่ง



๑๘ 

 

ท่านนายกจะเทปูและขยายพื้นท่ีด้านหน้าสำนักงานเทศบาลให้ได้มากที่สุด ขอนำ
เรียนเพ่ือสภาพิจารณาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือจะสอบถาม เชิญครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตามที่ ได้มีการปรับของโครงการต่างๆ 
โดยเฉพาะโครงการในเมืองใหม่ที่บริษัทจะมีงบประมาณมาดำเนินการให้ ก็ถือว่า
เป็นผลดีที่ เทศบาลจะได้ไม่ต้องนำเงินงบประมาณส่วนนี้มาปรับ และนำ
งบประมาณมาทำในส่วนของสำนักงาน และที่มีความจำเป็นเดือดร้อนผมเห็น
ด้วยครับ  ตรงนี้ขออนุญาตที่ประชุมครับ ในโครงการแรกเงินที่เหลือจำนวน 
91,500.-บาท และที่ดำเนินการไปแล้วกี่โครงการและเป็นเงินจำนวนเท่าใดครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เมื่อสักครู่ได้อนุมัติโครงการฝังท่อไปแล้ว จากจำนวนเงิน 91,500.-บาท ตอนนี้
คงเหลือ 43,200.-บาท เพราะตามเอกสารจะระบุชัดเจนว่าเหลืองบประมาณ
จำนวนเท่าใด และโครงการที่  4 ก็เกี่ยวเนื่องกับโครงการที่  5 โครงการจะ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะครับ  

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานครับ ในโครงการที่ท่านประธานขอมติเมื่อสักครู่ ผมมอง
ว่าจำนวนเงินยังมีเหลืออยู่ เดี่ยวคงมีการสรุปโครงการทั้งหมดใช่ไหมครับ จาก
ยอด 91,500.-บาท เพราะว่าเป็นเงินที่เหลือจากโครงการสายหนองมะค่า 
เหตุผลว่าถนนเส้นตรงนั้นไม่สามารถทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้ เพราะฉะนั้น
จำนวนเงินก็คงเหลือใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีข้อสอบถามเชิญ
เลขานุการสภาฯ อธิบายระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาครับ 

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายใหม่ พิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 
27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอนำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ผมขอมติที่ประชุมการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.
ภายในสำนักงานเทศบาล บ้านห้วยตลุง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนงบประมาณที่ขอโอน 228,000.-บาท สมาชิกสภา



๑๙ 

 

ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ภายใน
สำนักงานเทศบาล บ้านห้วยตลุง หมู่ที่  6 ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวนเงิน  228,000.-บาท อนุมัติ 10  ท่าน ไม่อนุมัติ  0  
ท่าน  ไม่ออกเสียง  1 ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด)  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

โครงการที่  5 

-  -   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้ านนายประชา           
ฉันทปราโมทย์ บ้านรางจั่นหมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง  จังหวัด
กาญจนบุรี  จำนวนเงิน 458,500.-บาท เชิญท่านนายกเทศมนตรีขยายความ
ให้สภาได้รับทราบครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

โครงการนี้เป็นโครงการที่ผมได้คุยกับทางสมาชิกสภาเขต 2 เดิมเป็นโครงการ
ถนนลาดยางสายลำหง งบประมาณสี่แสนกว่าบาทวันนี้เรามีความจำเป็นเร่งด่วน
ที่น้ำมันท่วมที่หมู่ที่ 11 ผมก็หารือกับสมาชิกสภาในการขอโอนย้ายจากสายลำ
หงมาเพ่ือที่จะมาดูแลความเดือดร้อนของชาวบ้าน ถ้าฝนตกในคราวหน้าน้ำจะได้
ไม่ทว่ม ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตอธิบายการโอนงบประมาณ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูป
ตัวยูสายบ้านนายประชา  ฉันทปราโมทย์ บ้านรางจั่นหมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาว 
อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู  ขนาดกว้าง  
0.70 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ 
คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 18 ท่อน ตาม
แบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานเลขที่ ท.2 – 13 , ท.2 – 03  กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทยและเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย จำนวนเงิน 458,500.-บาท รายละเอียดดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม ่

-          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว
ยูสายบ้านนายประชา  ฉันทปราโมทย์ บ้านรางจั่นหมู่ที่  11 ตำบลหนองขาว 
อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   จำนวนเงิน 458,500.-บาท 



๒๐ 

 

โอนลดจาก 

-           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำหง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 486,200. -บาท ขอโอนลด
งบประมาณครั้งนี้ 458,500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 27,700.-
บาท ขอนำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบฯครับ 

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายใหม่ พิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 
27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอนำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยูสายบ้านนายประชา  ฉันทปราโมทย์ บ้านรางจั่นหมู่ที่ 11 ตำบล
หนองขาว อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   จำนวนเงิน 458,500.-บาท 
สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูสายบ้านนายประชา  ฉันทปราโมทย์ บ้านรางจั่นหมู่ที่ 
11  ตำบลหนองขาว อำเภอท่ าม่วง  จั งหวัดกาญจนบุ รี    จำนวนเงิน 
458,500.-บาท อนุมัติ  10  ท่าน ไม่อนุมัติ  0 ท่าน ไม่ออกเสียง 1 ท่าน 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

โครงการที่ 6 

-   โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สายบ้านนายเสนอ  
บ้านรางจิกพัฒนาหมู่ที่  13  ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
เชิญท่านนายกเทศมนตรีอธิบายเพิ่มเติมครับ   

 



๒๑ 

 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

โครงการนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ผมได้หารือท่านสมาชิกในหมู่ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาใน
หมู่ที่  13  คุณศิรินทร์ทา มณีโชติ และได้ไปพูดคุยกันว่าโครงการเก่ามันมีราว
สะพานและทางไปบ้านนางกานษุมา ซึ่งเราจะย้ายจากตรงนั้นมาเพ่ือดูแลความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในหมู่ที่ 13 เพราะตรงนั้นน้ำท่วมทุกปี ก็เปลี่ยน
ย้ายจากตรงนั้นมาทำท่อระบายน้ำในส่วนของหมู่ที่ 13  จำนวนเงิน 3 แสนกว่า
บาท ซึ่งสมาชิกสภาได้รับทราบและได้ดูเอกสารแล้วนะครับ ขอขยายความ
เพ่ิมเติมให้สภาได้รับทราบครับ  

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก 
คสล.สายบ้านนายเสนอ บ้านรางจิกพัฒนาหมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาว อำเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม ่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก 
คสล.สายบ้านนายเสนอ บ้านรางจิกพัฒนาหมู่ที่  13  ตำบลหนองขาว  อำเภอ
ท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นเงิน  365,000.-บาท 

โอนลดจาก 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกหนองมะค่า หมู่ที่  2  งบประมาณก่อนโอน 43,200.บาท ขอ
โอนงบประมาณครั้งนี้  43,200.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
0.00 บาท 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งราวกันตก  Guard 
Rail บริเวณคอสะพานบ้านรางจิกพัฒนา หมู่ที่  13  งบประมาณก่อน
โอน 130,000.-บาท ขอโอนงบประมาณครั้งนี้  130,000.-บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.00 บาท 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริม เหล็กสายบ้านนางกานษุมา หมู่ที่  13 บ้ านรางจิ กพัฒนา 



๒๒ 

 

งบประมาณก่อนโอน 192,500.-บาท ขอโอนงบประมาณครั้งนี้  
191,800.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 700.-บาท 

รวมโอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายทั้งสิ้น 365,000.-บาท ขอนำเรียน
เพ่ือสภาโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะเชิญครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เรื่องการปรับโครงการที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของหมู่
ที่  13 ที่จะดำเนินการได้คุยกับเจ้าของที่อย่างไร มีผลกระทบหรือไม่อย่างไร ถ้า
เรานำงบประมาณมาสามารถที่จะดำเนินการได้ใช่ไหมครับ เพราะตรงนี้มันคาบ
เกี่ยวกันนะครับ ในเรื่องของการนำเงินงบประมาณและลงพื้นที่กับเจ้าของที่ ที่จะ
ดำเนินการ ได้ดำเนินการอย่างไรบ้างครับในส่วนที่เกี่ยวข้องและอยากทราบใน
ส่วนนี้ครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญท่านผู้บริหารตอบข้อซักถามด้วยครับ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตรงนี้ผมได้ให้กองช่างเดินสำรวจ และไม่อยากรบกวนชาวบ้านรู้สึกว่าจะมีหลาย
แปลง ผมก็เลยตัดชายถนน เพ่ือไม่ให้เข้าพ้ืนที่ของชาวบ้านและไม่น่าจะมีปัญหา
กับชาวบ้านเพราะได้พูดคุยกันแล้ว ในส่วนของที่น้ำจะต้องผ่าน เพราะบางคนไม่
อยากจะให้น้ำไหลผ่านเข้าที่ดินของเขา ผมก็เลยขยายเข้ามาบริเวณไหล่ถนน ดู
แล้วก็ไม่มีปัญหาครับ งวดแรกจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณ เราน่าจะดำเนินการ
เป็นช่วงๆ เราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน ซึ่งงบประมาณที่ใช้365,000.-
บาท และต่อไปก็คงจะขยายออกไปเรื่อยๆ ครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตสอบถาม ขอให้ส่วนกองช่างได้ชี้แจงว่าการดำเนินการ เพราะตาม
โครงการจะมีท่อ 121 ท่อน จะต้องมีตะแกรงหรือมีจุดที่น้ำไหล เพราะว่ามัน
ไม่ได้เป็นตัวยู ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลด้วยครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตให้ทุกท่านดูแผนที่ ตามเอกสารประกอบรายงานการประชุมครับ แผน
ที่ที่จะดำเนินการเราจะขุดฝั่งเดียว ฝั่งบ้านนายเสนอ ออกมาทางคลองมันจะไป
ชนกับทอ่ตรงนั้น  

 



๒๓ 

 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตที่ประชุมครับ ตามแบบถ้าเข้าไปจะอยู่ในแถบซ้ายมือ ตามรูปจะไม่ได้
อยู่แถบบ้านนายเสนอ ซึ่งบ้านนายเสนอจะอยู่แถบขวา ซึ่งตามแบบจะอยู่บ้าน
นายมานพ รัตนานะครับ เพราะปัญหาตรงนี้ที่จะแก้ไขปัญหาของคนที่อยู่ในพ้ืนที่
แถบฝั่งขวา บ้านผู้ใหญ่บุญช่วย  บ้าน สท.จุ๋ม เพราะฉะนั้นตรงนี้จะอย่างไร มีท่อ
เข้าไปต่อเชื่อมยังไง  

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมได้ไปสำรวจกับกองช่าง เขตทางบ้าน สท.จุ๋ม มันจะมีการวางท่อประปามาก 
เราก็เลยข้ามมาทำแถบซ้ายบ้านนายมานพ รัตนา แต่เราจะมีช่วงท่อระบายจาก
น้ำในหมู่บ้านไปเป็นจุดๆ จะมี 3 จุด เพ่ือที่จะให้น้ำข้ามไปฝั่งโน้นได้แต่แถบนี้เรา
ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีท่อประปาอยู่มาก 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

คุณศักดา สิลาบังอร รับทราบข้อมูลตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงนะครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

รับทราบครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเชิญเลขานุการ
สภาชี้แจงระเบียบครับ 

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายใหม่ พิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 
27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอนำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบเหตุผลความจำเป็นและรับทราบระเบียบแล้ว ผม
ขอมติที่ประชุมการอนุมัติการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สายบ้านนายเสนอบ้านรางจิก
พัฒนาหมู่ที่  13  ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นเงิน  
365,000.-บาท สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สายบ้านนายเสนอบ้านรางจิกพัฒนาหมู่ที่  
13  ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นเงิน  365,000.-
บาท  อนุมัติ  10  ท่าน  ไม่อนุมัติ   0 ท่าน  ไม่ออกเสียง  1 ท่าน (นายเพ็ชร์ 
บุญรอด) 



๒๔ 

 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน ๆ ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือเพ่ิมเติม
เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2565 ได้ไป
ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด มีเรื่องที่จะต้องแจ้งดังนี้ 

เรื่องแรก  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกำชับกรณีเรื่องความไม่เหมาะสม 
เหตุการณ์ในพ้ืนที่ถ้ามีรีบให้แจ้ง ถ้าเกินศักยภาพก็ให้แจ้งอำเภอ จังหวัด เช่น
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วประชาชนถ่ายภาพอาบน้ำ เป็นคลิป ลักษณะแบบนี้ให้
แจ้งถ้าเกินศักยภาพของท้องถิ่น ท้องถิ่นก็แจ้ง อำเภอ จังหวัดต่อไปนะครับ ใน
เรื่องนี้ก็ขอนำเรียนสมาชิกเพ่ือพิจารณาหากมีพ้ืนที่ใดเข้าลักษณะแบบนี้ 

เรื่องที่สอง  กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดสัปดาห์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางม้าลาย
จากกรณีของหมอกระต่ายที่ถูกตำรวจขี่รถมอเตอร์ไซค์ชน ระหว่างวันที่ 21 -25 
กุมภาพันธ์  2565 ซึ่งเทศบาลรายงานไปจุดเดียวคือบริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน
ห้วยตลุง และภายในอาทิตย์นี้ก็คงจะมีหนังสือให้เทศบาลรณรงค์หรือดำเนินการ
ครับ 

เรื่องที่สาม  เรื่องการใช้โมเดลของไร่โว่เป็นพ้ืนที่แก้ไขปัญหาลดการเผาพ้ืนที่ซึ่ง
เป็นนโยบายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้กำหนดและจะขยายพ้ืนที่ต่อไป 

เรื่องท่ีสี่   เรื่องการใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วันนะครับ 

เรื่องที่ห้า  เรื่องแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพ้ืนที่ห้วยกระเจา เลาขวัญ ซึ่งตอนนี้ได้มี
การดำเนินการเดินท่อของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

    ซึ่งในส่วนนี้ผมมีหนังสือหารือเมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์  2565 ร้อยตรี
มณเฑียร ไกรทอง มาที่เทศบาล มาแจ้งเทศบาลว่าพ้ืนที่บริเวณหมู่ที่  2,3และ
หมู่ที่ 6 บริเวณแก่งเสี้ยน ที่ติดกับแก่งเสี้ยนและที่ติดกับปากแพรก ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ทับซ้อนกับทหาร 2481 ชาวบ้านขุดดินต้องไปขออนุญาตกับทหาร ซึ่งนายก
บอกถ้าอย่างนั้นชาวบ้านต้องเดือดร้อนและอาจจะเกิดปัญหากัน เราขุดดินได้แต่
การนำดินออกจะต้องให้ทหารอนุญาต  และทางผมก็ชี้แจงว่าเราพิจารณาตาม
หลักกฎหมาย พรบ.ขุดดินถมดิน 2543 แล้ว และไม่มีหนังสือสั่งการที่เขาแจ้งให้
ผมทราบ เขาบอกว่านายสั่งมา ซึ่งผมก็แจ้งว่าผมต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ที่เทศบาลถือปฏิบัติ และต่อมาเมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์  2565  ทาง กอ . 



๒๕ 

 

รมน. จังหวัดกาญจนบุรี ได้มาประชุมในพ้ืนที่ตำบลหนองขาว ซึ่งเราก็นำเรื่องนี้
ชี้แจงไป กอ. รมน. ก็บอกให้เราหารือเรื่องนี้ซึ่งผมได้หารือไปแล้วนะครับ ก็นำ
เรียนที่ประชุมว่าถ้าผลหารือเป็นประการใด จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เพราะ
การพิจารณาขุดดิน เราพิจารณาตามโฉนด หรือ นส3. ก  ถ้าไม่มีเราไม่พิจารณา
อยู่แล้ว และการพิจารณาก็พิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด ในส่วนนี้ขอนำเรียน
ว่าถ้าประชาชนสอบถามท่านก็ต้องสามารถชี้แจงได้ หากไม่เข้าใจก็มาที่เทศบาล 
มีท่านใดจะสอบถามประเด็นนี้หรือไม่ครับ  เรื่องต่อไป เรื่องจาก ปปช. ถามว่า
เทศบาลไปทุบศาลาที่อ่านหนังสือบริเวณข้างร้านครัวอนงค์ได้อย่างไร เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561  ด้วยชาวบ้านหมู่ที่ 11 พบเห็นการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่สาธารณะของสวนสุขภาพ 50 ปี ของร้านครัวอนงค์โดยก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างรุกล้ำและปิดทางเดินบริเวณริมสระน้ำ นำโต๊ะ เก้าอ้ีมาวางตั้งและเปิด
จำหน่ายอาหารบริการให้กับลูกค้าในบริเวณดังกล่าว จนไม่สามารถใช้ทางเดิน 
และใช้ประโยชน์ได้ ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเรื่องนี้ได้เคยร้องเรียนหลายครั้ง
แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข อีกทั้งเทศบาลยังปล่อยปละละเลยยินยอมและ
อนุญาตให้เจ้าของร้านครัวอนงค์เข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สาธารณะโดยก่อสร้าง
สิ่งปลูกสร้างจำนวนมาก  ซึ่งเทศบาลได้ทำหนังสือไปยังสำนักพุทธให้ดำเนินการ
ตรวจสอบว่าประชาชนได้ร้องเรียนเรื่องนี้ และเทศบาลสอบถามว่า 

1. พ้ืนที่รอบสระในเรื่องที่ร้องเรียนเป็นพื้นที่เช่าของเทศบาลหรือไม่อย่างไร      
2.   พ้ืนที่รอบสระที่ชาวบ้านร้องเรียนเป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือไม่ 
อย่างไร   

           ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ชี้แจงตามหนังสือที่ 
กจ 56003/ 254 ลงวันที่   24  พฤษภาคม 2561  โดยสำนั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ขอเรียนว่า 

1. พ้ืนที่รอบสระน้ำมิได้เป็นพ้ืนที่เช่าของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ซึ่ง
พ้ืนที่เช่าของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวมีสัญญาเดียว คือสัญญาที่ 
1/2541 ลงวันที่ 14 กันยายน 2541 เนื้อที่ประมาณ 700 ตารางวา 
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างศาลาอเนกประสงค์ ลานจอดรถ และสวนสาธารณะ 

2. พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของวัดรางจั่น (ร้าง) ตาม น.ส. 3ก. เลขที่ 6006 อยู่
ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ไม่ใช่ที่
สาธารณะประโยชน์แต่อย่างใด  



๒๖ 

 

     ซึ่งสัญญาเช่า สัญญาที่ 1/2541 นายสมานจิต ภิรมย์รื่น อธิบดีกรมการ
ศาสนา มอบอำนาจให้ นายดิเรก อุทัยผล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาว นายจำเนียน บัวทอง เป็นผู้เช่า เมื่อวันที่ 
14 กันยายน  2541 ซึ่งรายละเอียดพ้ืนที่และค่าเช่าปรากฏตามสัญญาเช่าที่ 
1/2541  โดยมีนายจำเนียน บัวทอง เป็นผู้เช่า   พูดง่ายๆ ก็คือที่ดินตั้งแต่สระ
น้ำไปจนถึงคลองเป็นที่ดินของสำนักพระพุทธศาสนา  การร้องเรียนนั้นเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2541 ซึ่งยังมีผู้มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่อีกหลายท่าน
ต้องมาเดือดร้อนในเรื่องนี้จึงขอนำเรียนว่าพ้ืนที่ตรงนี้เป็นพ้ืนที่ของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาทั้งหมด การดำเนินการเทศบาลตอบแล้ว เราไม่รับรู้เพราะนาย
จำเนียน บัวทอง มายืนยันกับเราและให้ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า
ก่อนจะเช่าปี 2541 ศาลาอ่านหนังสือมีอยู่แล้ว และไม่ทราบว่าใครสร้าง ฉะนั้น
เทศบาลก็จะไม่รับรู้ในส่วนนี้   ส่วนงบประมาณที่ลงไปนั้นกระทำโดยผิดกฎหมาย 
เพราะไม่ได้ขออนุญาตสำนักพุทธฯ ซึ่งตั้งแต่มีหนังสือมาเมื่อปี 2561 เทศบาล
ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ กระทำสิ่งใดต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาต
เทศบาลก็ผิด จึงขอนำเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถทำอะไรได้เลย  จึงขอนำ
เรียนและทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาทุกท่านนะครับว่าพ้ืนที่ไม่ใช่ไม่อยากทำ
แต่มันทำไม่ได้โดยข้อกฎหมายนะครับ เราจะดำเนินการเฉพาะพ้ืนที่ที่เราเช่า 
700 ตารางวาเท่านั้นครับ ส่วนพ้ืนที่ตรงอ่ืนเราไม่สามารถทำได้ ขอนำเรียนที่
ประชุมเพ่ือทำความเข้าใจนะครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เรื่องท่ีเราจะเช่าเพิ่มเติมท้ายสระน้ำดำเนินการอย่างไรครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เรื่องเช่าเพ่ิมเติมดำเนินการส่งเรื่องไปแล้ว เขาแจ้งว่ารอความเห็นจากสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เขายังไม่ได้คิดพิจารณารายละเอียดและสัญญาเช่ายัง
ไม่มา  รายละเอียดการคิดเขาไม่ได้คิดแบบเรา ถ้าอย่างเราปีหนึ่งเราเสีย 3 หมื่น
เราก็หารออกมาแต่เขาไม่ได้คิดแบบเรา เขาคิดหลายอย่างคุยกับ ผู้อำนวยการ
สำนักพุทธฯ แล้ว 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดมีความคิดเห็นเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมขอเพ่ิมเติมในส่วนที่ท่านปลัดได้ขยายความให้ทราบนะครับ  ตรงนี้ผมขอฝาก
สมาชิกสภา และผู้บริหารทุกท่าน เรื่องที่ท่านปลัดได้ขยายความไปแล้วเราก็ไม่ได้
นิ่งเฉยบางคนก็ยังพูดอยู่ว่าทำไมเทศบาลไม่ขอพ้ืนที่กลับมาจากครัวอนงค์ ที่ครัว
อนงค์ได้ขยายร้านออกมา  แต่เราก็ได้สอบถามไปยังสำนักพุทธฯ ซึ่งสำนักพุทธฯ 
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เขาแจ้งว่าได้ให้ครัวอนงค์เช่าพ้ืนที่หมดแล้ว เราก็จะไปทำอะไรไม่ได้ ก็คงจะต้อง
ฝากสมาชิกสภาทุกท่านว่าในส่วนของเทศบาลเราไม่ได้นิ่งเฉยเทศบาลได้ไปพูดคุย
กับสำนักพุทธฯ แล้ว แต่เขาอนุญาตให้ครัวอนงค์ไปแล้วเราไม่สามารถดำเนินการ
ใดๆ ได้ และเรื่องขอเช่าพ้ืนที่เพ่ิมเติมท้ายสระเราขอใช้พ้ืนที่ไปยังส่วนกลางเขา
ตอบกลับมาว่าขอใช้พ้ืนที่ไม่ได้ต้องเช่าพ้ืนที่เท่านั้น ซึ่งเราไม่ได้นิ่งเฉย และขอ
ฝากทุกๆ ท่านว่าเราไม่ได้เอ้ือประโยชน์ให้คนเพียงคนเดียวนะครับ และศาลา
อเนกประสงค์ที่เราเช่าก็เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ ขอฝากทุกท่าน
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอเป็นเรื่องที่เสนอหรือขอความคิดเห็นนะครับ
ว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้อย่างไร 

ประเด็นแรก  เรื่องของโครงการทุกท่านจะเห็นว่างานทุกงานที่เทศบาลได้
ดำเนินการเสร็จแล้วจะมีป้ายโครงการ    ซึ่งป้ายโครงการจะเป็นป้ายเหล็กขนาด  
1.2 x 2.4 เมตร  ซึ่งในป้ายจะมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ ซึ่งป้ายจะ
เป็นเหล็ก แต่ผมมีความคิดเห็นว่าถ้าเราทำเป็นป้ายไวนิลมันจะได้หรือไม่ได้
อย่างไรเพราะมันก็เป็นป้ายโครงการเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าป้ายนี้จะต้องเป็นแบบ
ถาวรหรือไม่ เหตุผลทำไมผมจะต้องมาพูดตรงนี้เพราะว่าป้ายไวนิลเป็นป้ายที่ทำ
แล้วมันก็บอกชัดเจน  และงบประมาณมันก็ถูกกว่าเราสามารถที่จะเอา
งบประมาณในส่วนนั้นมาดำเนินการได้ ตรงนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะครับ 
จำเป็นไหมจะต้องเป็นป้ายเหล็ก 1-2 ปี ก็พัง แต่ถ้าเป็นป้ายไวนิลมันก็บอก
รายละเอียดเหมือนกัน  ตรงนี้มันจะติดขัดในเรื่องระเบียบหรือไม่อย่างไรในส่วน
นี้ก็ช่วยชี้แจงให้ผมได้รับทราบด้วยครับ 

ประเด็นที่  2  ในการที่เราได้ทำงานในช่วงที่ผ่านมา ช่วง มกราคม 2565 ก็จะ
เป็นในพ้ืนที่ ที่ เราสามารถที่จะไปดำเนินการต่างๆในพ้ืนที่ ที่ เกิดปัญหาผม
ยกตัวอย่างในท้องทุ่งเราก็ขอรับการสนับสนุนเพราะเราไม่มีกำลัง เราก็ไปขอรับ
การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มาไม่ว่าจะเป็นแมคโค 
รถเกรด หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มาทำในช่วงที่มันมีปัญหา เราก็รับเรื่องจาก
ชาวบ้านไว้แล้วก็มาดำเนินการ ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราสามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนโดยเฉพาะท้องทุ่ง น้ำท่วมเสียหาย ที่ผ่านมา
เราได้เครื่องจักรเข้ามาดำเนินการ มันสามารถท่ีจะทุเลาหรือสามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่ แต่ก็มีบ้างที่ยังไม่สำเร็จแต่ก็เชื่อว่าในต่อๆไป เรา
คงจะต้องดำเนินการ ปัญหาที่ผมจะต้องพูดในที่นี้เพราะว่าโครงการที่เราจะนำ
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เครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาลงพ้ืนที่นั้น มันก็สืบเนื่องมาจาก
เทศบาลเรา เขตพ้ืนที่ของเรา และกองช่างจะต้องทำโครงการขึ้นไปเสนอกับทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนำเครื่องมือเครื่องจักรมาลงในพ้ืนที่ของเรา 
เพราะฉะนั้นผมมองว่า ในช่วงที่เราได้ทำงานผ่านมานั้นมันเกิดปัญหาเพราะผมลง
ไปในพ้ืนที่ ยกตัวอย่างรถเกรดที่ลงมาทำในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 1 ในสายของดอน
ครามเกรดถนน หลังจากนั้นผมก็ผมก็คิดว่าพ้ืนที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่  13 ก็มีความ
เดือดร้อน มีความจำเป็นเช่นกัน ผมก็เอารถมา คนขับรถเขาถามผมว่าอยู่ในเขต
พ้ืนที่หมู่ไหน ผมตอบว่าอยู่พ้ืนที่หมู่ที่ 7 เพราะว่ามันไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ ที่แจ้งไป
เพราะฉะนั้นในการดำเนินการอะไรต่างๆ มันก็ไม่สามารถดำเนินการได้ผมก็เลย
ให้ท่านรองช่วยประสานในส่วนตรงนี้ว่าจะทำได้หรือไม่ได้อย่างไร เพราะฉะนั้น
ปัญหาตรงนี้ผมจึงจะต้องนำมาพูดตรงนี้เพราะว่าอยากจะให้การทำงานต่อไปของ
เทศบาล ก็ต้องให้อำนาจของสมาชิกสภาในแต่ละหมู่ได้ดำเนินการสำรวจไม่ว่าจะ
เป็นการขุดลอกคลองหรือเกรดถนนในหมู่บ้านต่าง ๆ ก็ตามและนำข้อมูลต่างๆ 
เหล่านี้ผ่านกองช่าง และทำเรื่องเสนอไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือขอ
เครื่องจักร จะได้ไม่มีผลต่อการทำงานที่ผมอ้างเพราะว่าพอเราไปทำงาน เขาก็จะ
บอกว่าไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ ไม่ได้เสนอไป เพราะที่เสนอไปจะมีหมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 
3 เพราะถ้าเป็นแบบนี้การทำงานก็ไม่ราบรื่น แต่ที่ไปทำนั้นมันมีความจำเป็น
เดือดร้อนทั้งหมด เพราะฉะนั้นผมจึงต้องนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันเพราะการทำงาน
ต่อไปนี้ก็น่าจะให้ความสำคัญหรือว่าในเบื้องต้นก็น่าจะมาจากสมาชิกสภาในแต่
ละหมู่สำรวจปัญหาต่างๆ และข้อมูลที่เสนอไปอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มาพูดคุย
กันเอาข้อมูลเดิมๆ ระยะทาง และหมู่ที่ดำเนินการก็หมู่เดิมๆ  ตรงนี้น่าจะมีการ
พูดคุยเพ่ือให้การทำงานต่อไปจะได้ไม่ต้องมีผลกระทบในส่วนของตรงนี้ ผมขอ
ฝากท่านประธานสภาด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมขอรับเรื่องนี้ไว้นะครับ มันเป็นเรื่องที่เราทำไปโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ 
เพราะว่าผมให้ส่วนของกองช่างไปสำรวจ  ต่อไปถ้ากองช่างออกไปสำรวจผมก็จะ
ให้แจ้งท่านสมาชิกสภาในแต่ละเขตทราบ  เพ่ือช่วยกันลงพ้ืนที่และช่วยกันดูการ
ทำงานของเครื่องจักร  และต่อไปผมก็จะทำตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอมา
ครับ ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ในส่วนที่ท่านนายกได้นำเรียนว่าในส่วนไหนที่เราจ้าง เราก็จะเสียงบประมาณ แต่
เราใช้ในส่วนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมา
ขุดลอก เพราะว่าดินยังไงฝนชะมันก็ลงมาอยู่แล้ว และเป็นปัญหาทุกปีอยู่แล้วจึง
ขอนำเรียนว่าถ้าท่านสมาชิกสภามี ท่านก็มาแจ้งให้แก่ฝ่ายบริหารทราบเพ่ือที่จะ
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ได้รวบรวมว่าปัญหาเกิดขึ้นที่จุดไหนบ้าง สายไหนบ้าง แจ้งได้ตลอดซึ่งทางท่าน
รองพนม ก็จะจดข้อมูลไว้และท่านรองก็ไปขอรับการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมา นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  และผมขอตอบข้อสอบถาม
ของท่านสมาชิกสภา 

เรื่องป้ายโครงการที่ทำเป็นเหล็กกับที่เสนอให้ทำเป็นป้ายไวนิลตรงนี้เป็นส่วนที่
กระทรวงมหาดไทยหรือของกระทรวงการคลัง ซึ่งนานแล้วก็ทำเป็นรูปแบบอย่าง
นี้มาให้เรา กำหนดข้อความและรูปแบบเป็นเหล็ก คือคิดในเนื้องาน 3,000. -
บาท ในส่วนนี้เขาต้องการให้รู้ว่าเงินภาษีของประชาชนไปทำอะไรบ้าง ป้ายไวนิล
เดี่ยวก็ชำรุด ซึ่งป้ายเหล็กหลายๆ แห่งก็ยังคงติดอยู่ ในส่วนนี้นโยบายของรัฐบาล
หลายๆยุคแล้วก็ยังคงให้ยืนยันแบบนี้นะครับ  ผมว่าต้นเรื่องมันทำมาจากเหล็ก
เขายังไม่ยกเลิกก็ต้องถือปฏิบัติแบบนี้มาตลอด ซึ่งตั้งแต่ที่ผมมารับราชการเป็น
ปลัดนะครับ เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วผมก็รับทราบดำเนินการแบบนี้มาตลอด  ซึ่ง
ข้อความลักษณะของป้ายชื่อเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ในส่วนนี้
สามารถหารือหรือทบทวนอะไรได้แต่ถ้าเป็นไวนิลมันจะลืมเร็ว งบประมาณในปี
ของท่านทำอะไร แม้แต่โครงการของรัฐบาลชุดนี้เขาก็กำหนดให้เป็นป้ายแบบนี้
หมดนะครับ จึงขอนำเรียนว่าในขณะนี้หนังสือเก่าเขายังไม่ยกเลิก ซึ่งเป็นหลาย
สิบปีแล้ว คงยังถือปฏิบัติอยู่แต่ยังไม่ยกเลิกครับ  อีกเรื่องหนึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1  แจ้งผลการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่เราได้ยื่นเรื่องไปใน
วันที่  9 พฤศจิกายน 2564 ที่จะขอรับโอน โรงเรียนบ้านรางจิก มาสังกัด
เทศบาล และวันที่  28 มกราคม  2565 คณะกรรมการประเมินความพร้อม
ด้านการจัดการศึกษาได้มาประเมินความพร้อมที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอก
ขาว ตอนนี้แจ้งผลออกมาแล้วนะครับว่าเทศบาลมีความพร้อมในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีค่าระดับคุณภาพเฉลี่ย 2.18 มีความพร้อมใน
ระดับสูง จึงสามารถจัดการศึกษาในลักษณะดังนี้ 

1. ให้จัดและรับโอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยกเว้นระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายประเภทอาชีวศึกษา 

2. รับโอนสถานศึกษาทั่วไปของรัฐและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มี
จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คนข้ึนไป 

3. อาจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนจัดการศึกษา 
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ฉะนั้นการประเมินผ่าน คะแนนระดับคุณภาพเฉลี่ย 2.18  จากคะแนน
เต็ม 3 จึงนำเรียนว่าเราได้แจ้งไปยัง อำเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจัดสรรหลายๆ สิ่ง บุคลากร งบประมาณ เพ่ือให้
ดำเนินการต่อไป เมื่อสักครู่เพ่ิมแผนเพ่ิมรถตู้ เพ่ือจะได้ให้โรงเรียนมีความพร้อม
แล้วก็ขยายโอกาสให้เด็กเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น มันก็เป็นการบริการสาธารณะ
ประเภทหนึ่งให้คนในพ้ืนที่ จึงนำเรียนผลการประเมินล่าสุดนะครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีเรื่องปรึกษาหารืออีกหรือไม่ครับ 

สมาชิกสภา 
(น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ) 

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ 
เนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์ของหมู่ที่  13 มีการตรวจพบโควิดจำนวน 7 ราย 
ซึ่ง 7 รายนี้มีเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านรางจิก 1 ราย และเมื่อเช้าโรงเรียนบ้าน
รางจิกได้ดำเนินการตรวจโควิดให้กับเด็กนักเรียนทุกคนแล้ว และมีน้องอีกคน
หนึ่งไปเล่นที่สนามโรงเรียนบ้านรางจิกไม่ได้ใส่แมส และดื่มน้ำกินข้าวรวมกัน ซึ่ง
ตอนนี้ก็มีกลุ่มเสี่ยงค่อนข้างเยอะ และได้คุยกับชาวบ้านซึ่งอยากได้ชุดตรวจ ATK 
และได้ประสานงานกับ อสม.  และ อสม.บอกว่า รพสต. บ้านหนองขาว เขาไม่มี
ชุดตรวจให้ ทำได้เพียงแค่ว่าใครที่อยากจะตรวจให้นำบัตรประชาชนมาแล้วเขา
จะประสานงานให้ไปตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่งหลายคนเขาบอกว่าไม่สะดวกท่ีจะไป
ตรวจที่โรงพยาบาลและมีความเสี่ยงมากกว่า  ซึ่งข้าพเจ้าอยากจะได้ชุดตรวจ 
ATK ไม่ทราบว่าเทศบาลสามารถช่วยเหลืออะไรได้หรือไม่   

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ในส่วนชุดตรวจ ATK  เราได้มอบให้กับทางโรงเรียบ้านรางจิกไปแล้วใช่ไหมครับ
ท่านปลัด 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

มอบไปให้ส่วนหนึ่งแล้วครับ  

สมาชิกสภา 
(น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ)  

ชุดตรวจที่มอบให้แก่ทางโรงเรียน เมื่อเช้าโรงเรียนได้ตรวจเด็กนักเรียนหมดแล้ว 
แต่ที่พูดหมายถึงให้ประชาชน 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เดี่ยวเราจะพิจารณาให้ คือเรามอบให้ 2 เท่าคือจำนวน  120  ชุด เด็กนักเรียน
มี 59  คน เรามอบให้แก่ทางโรงเรียน 120 ชุด เราจะขอตรวจสอบอีกทีหนี่งนะ
ครับ ซึ่งคิดว่ามันพอจะมีเหลือหรือไม่ ถ้ามีจะจัดสรรให้นะครับในส่วนนี้ เพราะ
เรามอบให้ สภ.หนองขาว ให้โรงเรียนทุกโรงเรียน และมอบให้ อสม. ในส่วนนี้ขอ
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นำเรียนว่าเดี่ยวเราจะตรวจสอบถ้ามีหรือไม่มีอย่างไรเราจะแจ้งให้ทราบและจะ
หาวิถีทางแก้ไขต่อไปนะครับ  

สมาชิกสภา 
(น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ)  

ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่านอ่ืนมีเรื่องสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปรึกษาเรื่องขอขยายเขต
น้ำประปา สายหนองกะหมวกมีบ้านเกิดขึ้นใหม่เขาขอขยายเขตประปาจะต้อง
ดำเนินการอย่างไรบ้างครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

กองช่างต้องไปสำรวจและต้องขยายเขตเหมือนทางเข้าพระนเรศวรหรือโรงเรียน
หนองขาวโกวิทพิทยาคม และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขยาย งบประมาณ
ต่างๆ ก็ต้องให้กองช่างเสนอแบบเหมือนโครงการเมื่อสักครู่ที่สมาชิกสภาได้
พิจารณาไป ในลักษณะนั้นนะครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เอกสารที่จะต้องเตรียมคือสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีท่ีไม่
มีบ้านแตเ่ป็นโรงงานเขาต้องการจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ไม่ได้ครับ เพราะระเบียบการใช้น้ำประปาของเราต้องมีบ้านเลขที่ และผมก็นำ
เรียนว่าทุกวันนี้พอถึงเดือนมีนาคม เมษายน น้ำจะไม่เพียงพอ ก็จะมีปัญหาเรื่อง
การใช้น้ำนะครับ และในเบื้องต้นขณะนี้ผู้บริหารได้รับแจ้งจากประปาพนมทวน
ว่าเขาจะขยายเขตมาเราก็ทำเรื่องไปแต่เขาแจ้งงบประมาณมา 9 ล้านกว่าบาท
จากหนองโรงถึงสะพานคันคลองที่จะเลี้ยวเข้าไปทางร้านครัวม่านฟ้า ซึ่งต่อไปจะ
วนจากครัวม่านฟ้าน ไปทางโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม บ้านน้อย ก็
ประมาณ 10 กว่าล้านบาท ซึ่งนำเรียนว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางผู้บริหารได้
มองและได้ให้ความสำคัญ และผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาพูดคุยแล้วว่าตอนนี้ทางเข้าพระ
นเรศวร เดินจากทางคันคลองหนองโรงออกมา  ถึงฝั่งตรงข้ามครัวชนะศึก ซึ่งมี
บ้านคนเพ่ิมขึ้นและเราก็บอกว่าสายหนองขาวโกวิทฯ ก็มีบ้านคนเพ่ิมจำนวนมาก
ขึ้นในขณะนี้ จึงนำเรียนว่าทางผู้บริหารกำลังหาข้อสรุป ซึ่งทางเขตพนมทวนก็ยัง
ไม่แน่ใจ เราจะยกให้เหมือนแบบหมู่ที่ 6 ยกพ้ืนที่คลองฝั่งนั้นให้เลย เพราะทาง
พนมทวนจะวิ่งท่อมาได้นะครับ และผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าจะดำเนินการวันไหน
เขาก็จะจัดประชาคมหมู่บ้านให้ เพราะจริงๆ แล้วมันเกินกำลังการผลิตของเรา 
อย่างหมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพ่ิมมากขึ้นเราไม่เพียงพอทุกวันนี้เราซื้อน้ำมาประมาณ
แสนเจ็ด แต่ใช้ท่อเก่า การรั่วซึมประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ เราเก็บได้ประมาณ 
75 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนนี้ถ้าปรับปรุงใหม่มันจะเป็นปัญหาในอนาคต และการถ่าย
โอนจะต้องใช้ระยะเวลา 2 ปี หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่  11  ครึ่งหนึ่งถ้าตอนนั้น
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ผู้บริหารบางท่านไม่ขัดขวางเราก็จะได้โอนหมู่ที่  11 ไปให้เขาด้วยซึ่งปัญหามันก็
จะจบ เราจะไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องน้ำประปา ต่อไปเราจะไปเดือดร้อนเรื่องขยะ 
บ้านเพ่ิมการใช้น้ำเพ่ิม ขยะก็ผลิตเพ่ิมฉะนั้นจึงนำเรียนว่าต่อไปในอนาคตรถขยะ
เราจะต้องซื้อเพ่ิมอย่างน้อยอีก 2 คันนะครับ ในขณะนี้ขอให้ท่านได้เตรียมพร้อม
ว่าประชาชนใช้น้ำเพ่ิมมากขึ้นเพราะมีบ้านเพ่ิมขึ้น แต่ระเบียบการใช้น้ำถ้าไม่มี
บ้านเขาไม่ให้นะครับ ขอนำเรียนที่ประชุมให้รับทราบครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ที่ประชุมมีเรื่องจะปรึกษาหารือ หรือ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอปิดประชุมครับ 

 ปิดประชุม เวลา  11.45  น. 

 

ลงชื่อ............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

    (นายไชยยศ   บ้านกล้วย) 
                          ตำแหนง่ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
 

 

คณะกรรมการสามัญประจำสภา  ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้ เห็นว่าถูกต้องตามความ
เป็นจริง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงชื่อ)............................................กรรมการ 

(นายสุชาติ  อวยพร) 

 

(ลงชื่อ)............................................กรรมการ 

(นางนุช เอี่ยมเจริญ) 
 

 

(ลงชื่อ)............................................กรรมการ 

(นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์) 
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รายงานการประชุมฉบับนี้สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้รับรองแล้ว  ตามมติที่ประชุมสมัย 
 

สามัญสมัยที่.........ครั้งที่.........ประจำปี .....................  เมื่อวนัที่............เดือน.......................พ.ศ. ...................... 
 
 

 

             (ลงชื่อ)............................................ประธานสภาเทศบาล 

(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

 
 


